

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑๓๖๐



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรียน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	<p>มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในระดับพื้นที่</p> <p>๑. ขอให้อำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังเทศกาลสงกรานต์ ห้วงวันที่ ๑๘ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้คาดการณ์สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 หลังเทศกาลสงกรานต์อาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง และตรวจ ATK เมื่อมีความเสี่ยง รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแบบครบวงจรอย่างเคร่งครัด และเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนเอง</p> <p>๓.ให้นำสถิติข้อมูลการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อ การเสียชีวิต การครองเตียง รูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วย มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ในการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่</p>	<p>๑. สปก.อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๒. สปก.เทศบาลนครเชียงใหม่</p> <p>๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๔. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๕. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
๒	<p>การเตรียมความพร้อมในการปรับให้โรคโควิด-19 จากโรคระบาด (pandemic) เป็นโรคประจำถิ่น (Endemic)</p> <p>ขอมอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ศึกษาหลักเกณฑ์ในการปรับให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น รวมทั้งแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ทราบในการประชุมครั้งต่อไป</p>	<p>สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่</p>
๓	<p>การเปิดดำเนินการของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เห็นชอบตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอให้เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจำนวน ๒๔ แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อม โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนดำเนินการตามมาตรการและหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด และให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบติดตามและกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องด้วย</p>	<p>สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่</p>

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕